
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 922  —  598. mál.

Fyrirspurn
til forsætisráðherra um skipan Evrópunefndar.

Frá Árna Þór Sigurðssyni.

Hverju sætir að sveitarfélögin eiga ekki aðild að nýskipaðri Evrópunefnd sem á að fjalla
um hagsmuni Íslands í Evrópustarfi og hafa sveitarfélögin þó, samkvæmt nýlegri skýrslu
utanríkisráðherra til Alþingis, ríkar skuldbindingar í EES-samningnum og eiga þar mikilla
hagsmuna að gæta?


